



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และนำเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลง
คุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ผู้
ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ นำเสนอข้อมูล
สนับสนุนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของสมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ในวันพุธที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลสนับสนุนที่สอดคล้อง
กับคุณสมบัติและตอบข้อซักถาม เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อนำเสนอผลงาน
และวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการ
สรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครด้วยวิธีการเสนอชื่อโดยส่วนราชการในสังกัด และการสมัครที่มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวและนำเสนอผลงาน
วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพแก้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ รายงานตัวเวลา
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. และนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพแก้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางณัฐนันท์ ชุมแก้ว)

ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

บัญชีรายชื่อ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่
และนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อสกุล	ที่มาของกระบวนการสรรหา
๑	นายสมชาย นวลโย	ผู้สมัคร
๒	นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน	ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการภายใน

หมายเหตุ

- นำเสนอผลงานและวิสัยทัศน์ วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนพเก้า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. นำเสนอวิสัยทัศน์ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
- กำหนดให้นำเสนอผลงานและวิสัยทัศน์ ด้วย Power point ภายในเวลา ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ประมาณ ๑๐ นาที